

# ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๓๑



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  
และนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๑๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๕๘  
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถปรึกษาการดำเนินงานได้จากศูนย์อนามัยเขตที่ ๑ - ๑๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการดำเนินการ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านแบบรายงานออนไลน์ ได้ที่ <https://goo.gl/m๗HRpy> หรือ QR - code ที่กำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้วันที่ ๒๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลกพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความร่วมมือดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และรายงานตามแบบการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนผ่านแบบรายงานออนไลน์ ได้ที่ <https://goo.gl/m๗HRpy> หรือ QR - code ที่กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และสำเนาแจ้งจังหวัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐานนท์ เจริญสุภกรมย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๗๘-๑๙๘๐

โทรสาร ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถโหลดได้จาก [www.pitloklocal.org/home](http://www.pitloklocal.org/home)

"หนังสือราชการ สด.จ.พิษณุโลก"